
สรุปมติการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 4/2554 

วันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2554   
ณ ห้องประชุมวจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร  

 
 

1. เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 มติ รับทราบ เรื่องท่ีเก่ียวข้องจากการประชุม ทปอ. เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2554  ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ทําหนังสือถึง ทปอ. เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณา

กําหนดมาตรการเพ่ือสนับสนุนหรือผลักดันให้รัฐหรือแหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ เข้าใจในความสําคัญของ
การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงประยุกต์ เนื่องมาจากระยะหลังสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ความสําคัญกับการวิจัยเชิงประยุกต์มากข้ึน แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ให้ความสําคัญของการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ลดน้อยลง ซ่ึงเรื่องนี้ได้มีการอภิปรายกันมากใน 
ทปอ. และท่ีประชุมได้มอบให้ ทปอ. ทําหนังสือถึงหน่วยงานท่ีเป็นแหล่งทุนวิจัยต่อไป โดยอาจเชิญ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมาร่วมประชุม
กับ ทปอ.   

2. การซ้ือ-ขายปริญญาตามท่ีเป็นข่าว ทปอ. มีจุดยืนร่วมกันท่ีจะต่อต้านการซ้ือ-ขายปริญญา และเน้น
ในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือให้เป็นท่ีพ่ึงแก่สังคมได้ จากข่าวท่ีปรากฏมีบางมหาวิทยาลัยได้
ถูกทําโทษแล้ว  

3. การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยส่วนราชการ ท่ีบางมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับแล้ว แต่ยังใช้ข้อบังคับการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของ กพอ. เช่น ทุกระดับจะต้องมีตําราและ
งานวิจัย ส่วนของ มทส. นั้นต้องมีท้ัง 2 อย่าง แต่มีรายละเอียดท่ีแตกต่างไปจาก กพอ. และมีการ
ประเมินท่ีเข้มกว่า   

4. ขณะนี้มีหลายมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเก่า ๆ ยังอึดอัดกับแนวทางการปฏิบัติตาม TQF 
โดย ทปอ. ขอให้ทาง สกอ. ตอบเรื่องของการชะลอการใช้ TQF ไปก่อน ไม่ใช่จะมีแต่เฉพาะ มทส. 
เท่านั้นท่ีอึดอัด แต่สถาบันอ่ืน ๆ ก็อึดอัดเช่นกัน ซ่ึงท่านรองเลขาธิการ กกอ. ได้รับทราบเรื่องดังกล่าว 

5. ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้มาบรรยายและบอกถึงแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ซ่ึงการประเมินรอบสอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้อันดับ 1 ของประเทศ 
ได้คะแนน 4.76 ในประเภทมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย การ
ประเมินรอบสามนี้หากมีเวลาอาจจะหารือกันเรื่องของเอกสารท่ีจะใช้ในการประเมินและสาระสําคัญ
ในการประเมิน 

6. ปีนี้ระบบ Admissions กลาง มีผู้สมัครเพ่ิมจากปีท่ีแล้วประมาณ 24-25% เม่ือปีท่ีแล้วมีผู้ชําระค่าสมัคร
ประมาณ 98,000 คน แต่ในปีนี้มีประมาณ 123,000 คน ผู้อํานวยการศูนย์บริการการศึกษาได้แจ้ง
ว่า ขณะนี้มีนักศึกษาประเภทโควตามาข้ึนทะเบียนรายงานตัวประมาณ 1,400 คน  

 
 1.2 ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการประเภทคณาจารย์ประจําสํานักวิชา 

มติ รับทราบ ประกาศฯ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเภท
คณาจารย์ประจําสํานักวิชา ซ่ึงมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 8 เมษายน 2554 สิ้นสุดวาระ
วันท่ี 7 เมษายน 2556 และคําสั่งฯ ท่ี 324/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือกลั่นกรองวาระการประชุม
สภาวิชาการ โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานคณะทํางาน กรรมการสภาวิชาการประเภท
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คณาจารย์ประจําสํานักวิชาต่าง ๆ เป็นคณะทํางาน คนละ 8 เดือน โดยเริ่มจากลําดับท่ี 1) ต้ังแต่เดือน
เมษายน – พฤศจิกายน 2554 ลําดับท่ี 2) ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2554 – กรกฎาคม 2555 และลําดับท่ี 3) 
ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2555 – มีนาคม 2556 และหัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ เป็นคณะทํางานและ
เลขานุการ   

 
 1.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัย
  เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554 
 มติ รับทราบว่า สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554 และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 128 ตอนท่ี 17 ก วันท่ี 21 มีนาคม 2554 แล้ว         
ดังสําเนาพระราชกฤษฎีกาฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
 1.4 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตร 

มติ รับทราบว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรตามท่ี
มหาวิทยาลัยเสนอไป จํานวน 9 หลักสูตร ดังนี้ 

 1. รับทราบการปรับปรุงหลักสูตรเม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2554 จํานวน 3 หลักสูตร 
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง   

พ.ศ. 2547)  
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง   

พ.ศ. 2547)    
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง   

พ.ศ. 2550)    
 2. รับทราบการปรับปรุงหลักสูตรเม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2554 จํานวน 6 หลักสูตร 

1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)  
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)  
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)  
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)  
5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)  
6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547)  

 

1.5 รายงานการประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2553   
มติ รับทราบ รายงานการประชุมเพ่ือประเมินภารกิจการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการ 

ศึกษา 2553 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2554 และงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริม
วิชาการได้นําข้ึน Website และสามารถ Download File ได้ท่ี http://web.sut.ac.th/das/  

 
 1.6  ผลการสอบภาษาต่างประเทศสําหรับนักศึกษาข้ันปริญญาเอก (EPT) ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2553    

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ควรมีหมายเหตุอธิบายไว้ท้ายตารางว่า เลขประจําตัวนักศึกษาท่ีข้ึนต้นด้วย M นั้น หมายถึง นักศึกษา
ประเภทใด 
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มติ รับทราบ ผลการสอบภาษาต่างประเทศสําหรับนักศึกษาข้ันปริญญาเอก ประจําภาคการศึกษาท่ี 
3/2553 โดยการสอบในครั้งนี้มีผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีกําหนดจํานวน 6 คน ส่วนผู้ท่ีได้คะแนนไม่ถึง
เกณฑ์การสอบผ่าน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบภาษาต่างประเทศสําหรับนักศึกษา
ข้ันปริญญาเอกฯ ได้นําคะแนนท่ีได้มาจัดระดับเพ่ือเรียนรายวิชา Graduate English 1-3 ในภาคการ 
ศึกษาถัดไป   

 
 1.7 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสร้างช่ือเสียงในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 27 

 “อุตรดิตถ์เกมส์” 
มติ รับทราบว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้มีคําสั่งฯ ท่ี 215/2554 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2554 แต่งต้ังผู้จัดการ

ทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาบริดจ์เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 27 “อุตรดิตถ์เกมส์” 
ระหว่างวันท่ี 20-31 มีนาคม 2554 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 5 ประเภทคือ (1) 
ประเภททีมท่ัวไป (2) ประเภทคู่ท่ัวไป (3) ประเภททีมผสม (4) ประเภทคู่ผสม และ (5) ประเภทคู่หญิง 
และการแข่งขันได้สิ้นสุดแล้ว ปรากฏว่านักกีฬาบริดจ์ของจังหวัดนครราชสีมาซ่ึงมีนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเป็นนักกีฬาอยู่ด้วย สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง
ท่ี 27 “อุตรดิตถ์เกมส์” ได้ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง    

 
1.8 การอนุมัติหลักการการดําเนนิการของสภามหาวิทยาลัย  
มติ รับทราบว่า สืบเนื่องจากการดําเนินการขออนุมัติเรื่องต่าง ๆ จากสภามหาวิทยาลัยท่ีได้ผ่านการ

กลั่นกรองจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ แล้ว อาทิเช่น สภาวิชาการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการวิสาหกิจ เม่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรื่องต่าง ๆ แล้ว 
หน่วยงานเจ้าของเรื่องนํามติของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ในกรณีท่ีหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของเรื่อง
พบในภายหลังว่ามีข้อผิดพลาดในเอกสารท่ีเคยใช้เสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย อันสามารถพิสูจน์ได้
ว่าเกิดจากการพิมพ์ผิดพลาด เช่น รหัสวิชาในหลักสูตร หรือจํานวนหน่วยกิต เป็นต้น แนวปฏิบัติท่ีใช้อยู่
ในปัจจุบันคือ เจ้าของเรื่องต้องขออนุมัติแก้ไขจากสภามหาวิทยาลัย  

  เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนและเกิดความคล่องตัว ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติ
หลักการจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยว่า “ในกรณีพบข้อผิดพลาดท่ีพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการพิมพ์ผิด
ในเอกสารท่ีได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงได้ผ่านการกลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
อนุญาตให้เจ้าของเรื่องสามารถเสนอขออนุมัติแก้ไขจากกรรมการท่ีกลั่นกรองเอกสารนั้นได้ แล้วแจ้งให้
สภามหาวิทยาลัยทราบ” ซ่ึงท่านนายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

 
1.9 การคืนเงินยืมจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนมาตรการตามโครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของ มทส. 
มติ รับทราบว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2553 และ

ครั้งท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2553 ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยยืมเงินต้นจากกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนมาตรการตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของ มทส. รวม
เป็นเงินท้ังสิ้น 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) นั้น  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับเงินงบประมาณงวดท่ี 1 เพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ ในส่วนของ 60% แรก จํานวน 49,833,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านแปดแสนสามหม่ืนสามพัน
บาทถ้วน) จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2554 แล้ว ดังนั้น 
สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มทส. จึง
ได้ประสานส่วนการเงินและบัญชีเพ่ือดําเนินการคืนเงินจํานวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) แก่
กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแล้ว   
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 1.10 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ Human Resource Program – Getting to Know Japan 

ปีท่ี 2 
มติ รับทราบว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการตอบรับจาก Japan Overseas Development 

Corporation (JODC) ให้เข้าร่วมโครงการ Human Resource Program – Getting to Know Japan 
ปีท่ี 2 ในปีการศึกษา 2553 ซ่ึงได้เริ่มดําเนินงานตามกิจกรรมต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2553 เป็นต้นมา นั้น 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้ส่งรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว ดังรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

 
1.11 ผลการเวียนขอความเห็นชอบเปล่ียนแปลงรหัสวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อนามัยส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  

มติ รับทราบ ผลการเวียน สภาวิชาการมีมติให้ความเห็นชอบ ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 
1. กรรมการ 31 ราย ให้ความเห็นชอบ โดยส่งแบบตอบรับกลับมา 
2. กรรมการ 14 ราย ไม่แจ้งการให้ความเห็นชอบ ถือว่าให้ความเห็นชอบ  

 
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2554 วันท่ี 24 มีนาคม 2554 
 มติ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขหน้า 6 วาระท่ี 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ฯ แก้ไขคําว่า “ข้อเสนอแนะ” เป็น “ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ” 
 
3. เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การล็อคระบบลงทะเบียนเรียน สําหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ํากว่า 2.00 

มติ เห็นชอบให้ดําเนินการในภาคการศึกษาท่ี 1/2554 ดังนี้ เพ่ือมิให้เกิดปัญหาตามท่ีศูนย์บริการการศึกษา
เสนอต่อท่ีประชุม ในระยะแรกของการดําเนินการ ให้การลงทะเบียนดําเนินการไปตามปกติตาม
กําหนดเวลาของมหาวิทยาลัย โดยให้แสดงข้อความเตือนเฉพาะนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่ากว่า 2.00   
ก่อนจะกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน ดังนี้ “นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยตํ่ากว่า 2.00 ต้องไปพบอาจารย์ 
ท่ีปรึกษาภายใน 7 วัน นับจากเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะมีผลต่อการลงทะเบียนเรียน” โดยให้อาจารย์
ท่ีปรึกษายืนยันในระบบว่านักศึกษาคนใดมาพบแล้ว จากนั้นให้ศูนย์บริการการศึกษารวบรวมสถิติจํานวน
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยตํ่ากว่า 2.00 ท่ีไปพบอาจารย์ท่ีปรึกษาว่ามีจํานวนเท่าใด และดูพัฒนาการ
ของนักศึกษาว่าเป็นอย่างไร แล้วจึงดําเนินการในมาตรการอ่ืนในภาคการศึกษาท่ี 2/2554 ต่อไป 

 
4. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการ 
มติ เลือกอาจารย์ นายแพทย์ลิขิต  มาตระกูล และศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ  สาคริก เป็นกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 
 

 4.2 ขอความเห็นชอบการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
คณะบุคคลท่ีทําหน้าท่ีกลั่นกรองข้อมูลการรับนักศึกษา ก่อนนําเสนอต่อสภาวิชาการควรเป็นคณะทํางาน
ปรับรูปแบบการรับนักศึกษา หรือคณะกรรมการประจําศูนย์บริการการศึกษา   
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มติ ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. การรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1) หลักสูตรท่ีเปิดสอน และจํานวนนักศึกษาท่ีจะรับในแต่ละหลักสูตร  
2) ประเภทการรับนักศึกษา 
3) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
4) วิธีการรับเข้าศึกษา  
5) ระยะเวลา/ข้ันตอนการดําเนินการ 

2. การรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้ปรับแก้ไขจํานวนรับของสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และชีววิทยาสิ่งแวดล้อม และระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม และจุลชีววิทยา เป็นสาขาวิชาละ 10 คน 

3. มอบศูนย์บริการการศึกษารับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

4.3 ขอความเห็นชอบประกาศการรับสมัครเพ่ือคัดเลือกนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีสุรนารี โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2555  
มติ ให้ความเห็นชอบ ตามท่ีเสนอ 

 
 4.4 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา   

มติ 1. อนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้ 
1)  ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์  ผลประเสริฐ 
2) รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  แก้วเทพ 
3)  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยทัศน์  ทัศนาวิวัฒน์ 
4) ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย์ 
5) ดร.สุทัศน์  ศรีวัฒนพงศ์ 

 2. มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาพิจารณาว่ามีความจําเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือไม่ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ี
ครอบคลุมทุกสํานักวิชาใน มทส. 

 

 4.5 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะทํางานประเมินผลงานเทียบเท่า ตามมาตรฐานภาระงานการดํารง
  ตําแหน่งทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
  และศาสตราจารย์ ประจําปีการศึกษา 2553  

มติ ให้ความเห็นชอบแต่งต้ังคณะทํางาน ดังนี้  
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็น ประธาน 
2. คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  เป็น คณะทํางาน 
3. คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์  เป็น คณะทํางาน 
4. คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร์  เป็น คณะทํางาน 
5. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  เป็น คณะทํางาน 
6. คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  เป็น คณะทํางาน 
7. คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์  เป็น คณะทํางาน 
8. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็น คณะทํางานและเลขานุการ 
9. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าท่ี  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 และให้ดําเนินการ ดังนี้ 
1. ไม่มีการกําหนดวาระการปฏิบัติงานของคณะทํางาน เนื่องจากเป็นการแต่งต้ังโดยตําแหน่ง 
2. หน้าท่ีตามท่ีเสนอต่อท่ีประชุมข้อท่ี 1. ให้ตัดออก ไม่ควรกําหนดเป็นหน้าท่ี ขอให้กําหนดช่วงเวลาท่ี

ชัดเจนไว้เลย 
3. หน้าท่ีตามท่ีเสนอต่อท่ีประชุมข้อ 2. ขัดกับชื่อคณะทํางาน ท่ีว่า “คณะทํางานประเมินผลงาน

เทียบเท่า.......” ขอให้พิจารณาชื่อคณะทํางานและภาระหน้าท่ีให้สอดคล้องกัน 
  

 4.6 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งหัวหน้าสถานวิจัย และหัวหน้าสาขาวิชา  
 (วาระลับ) 
 
 4.7 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มติ อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา จํานวน 10 ราย ดังนี้ 
 1. สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม ขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการ ออกไปอีก 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาท่ี 1/2554-3/2554 จํานวน   
7 ราย ดังนี้ 
1) นายตาณ  ธารก์ธรรม เลขประจําตัว M4920083  
 นักศึกษาในท่ีปรึกษาของอาจารย์ ดร.มัลลิกา  สังข์สนิท 
2) นายธนิน  สุทธิชัยมงคล เลขประจําตัว M4920090  
 นักศึกษาในท่ีปรึกษาของอาจารย์ ดร.มัลลิกา  สังข์สนิท 
3) นางสาวปิยนุช  เวชสัสถ์ เลขประจําตัว M4920120  
 นักศึกษาในท่ีปรึกษาของอาจารย์ ดร.มัลลิกา  สังข์สนิท 
4) นางสาวศศิวิมล  แสนเมือง เลขประจําตัว M4920250  
 นักศึกษาในท่ีปรึกษาของอาจารย์ ดร.มัลลิกา  สังข์สนิท 
5) นายรณชัย  โล้วม่ันคง เลขประจําตัว M4920182  
 นักศึกษาในท่ีปรึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  เถ่ือนนาดี 
6) นางสาววรรณภา  สุวรรณแก้ว เลขประจําตัว M4920212 
 นักศึกษาในท่ีปรึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา  เถ่ือนนาดี 
7) พันตํารวจโทเสรี  คงยืนยง เลขประจําตัว M4920328  
 นักศึกษาในท่ีปรึกษาของอาจารย์ ดร.วรพจน์  สุทธิสัย 

 2. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 1 ราย 
  1) นางสาวสิรินีย์  ตันตยานฤวุฒิ เลขประจําตัว M4930105 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา

เทคโนโลยีอาหาร นักศึกษาในท่ีปรึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์  สุธีรวัฒนานนท์ ขยาย
ระยะเวลาการศึกษาออกไปอีก 3 ภาคการศึกษา คือ ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2554-3/2554     

 3. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 2 ราย 
ดังนี้ 
1) นายชูวิทย์  นาเพีย เลขประจําตัว D4940050 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นักศึกษาในท่ีปรึกษาของ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์  สินศิริ ขยายระยะเวลาการศึกษาออกไปอีก 3 ภาคการศึกษา 
คือ ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2554-3/2554  

2) นายประสิทธิ์  ศรีนคร เลขประจําตัว D4940128 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษาในท่ี
ปรึกษาของรองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชํานิประศาสน์ ขยายระยะเวลา
การศึกษาออกไปอีก 3 ภาคการศึกษา คือ ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 2/2554-1/2555    
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 4.8 ขออนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 
มติ อนุมัติแต่งต้ัง ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1/2554 เป็นต้นไป จํานวน 3 ราย ดังนี้  

 1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ - อาจารย์ ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็น
คณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาเอก 

 2. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  จํานวน 2 ราย 
  1)  อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ  วาณิชอนันต์ชัย อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นคณาจารย์ 

 บัณฑิตระดับปริญญาเอก 
  2)  อาจารย์ ดร.อาทิตย์  คูณศรีสุข อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นคณาจารย์บัณฑิต

 ระดับปริญญาโท 
 
4.9  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา  
มติ ให้ความเห็นชอบแต่งต้ัง จํานวน 9 ราย ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพร  โพธินาม  ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน  แพทยศาสตร์ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์   ”    รัฐศาสตร์ 
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มงคล  เดชนครินทร์   ”    วิศวกรรมศาสตร์ 
4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อุทุมพร  จามรมาน       ” สถิติและวัดผลการศึกษา 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะ  กสิภาร์           ”       วิศวกรรมศาสตร์  
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร ”   ธรณีพิสิกส์ประยุกต์ 
7. ศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ ”       สัตวศาสตร์ 
8. ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล  ”          พยาบาลศาสตร์ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา  อัครบวร ”          ทรัพยากรมนุษย์ 

 
 4.10 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
  การบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) ของสถาบันการบินพลเรือน 

มติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตร โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ในโครงสร้างหลักสูตรมีการเรียน
รายวิชาเคมี แต่ไม่ปรากฏรายชื่ออาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเคมีในหลักสูตร จึงควรให้มีการระบุด้วย 

 
5. เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 ขอความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2553 ของ 
 สถาบันการบินพลเรือน 

มติ ให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 41 ราย ดังนี้ 
1. สาขาวิชาการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ  จํานวน  2 ราย  
2. สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน  จํานวน 39 ราย  

 
5.2 ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนในวันศุกร์หลังเวลา 15.00 น. 
มติ อนุมัติให้สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดการเรียนการสอนในวันศุกร์หลังเวลา 15.00 น. ในภาคการศึกษา

ท่ี 1/2554 โดยจัดการเรียนการสอนรายวิชา 619203 ปฏิบัติการโภชนาการและโภชนบําบัด ระหว่าง
เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีข้อเสนอแนะว่า ในปีการศึกษาต่อไป ขอให้วางแผนตารางสอนให้สอดคล้อง
กับมติของสภาวิชาการ 
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 5.3 ขอความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2552, 1/2553, 2/2553 และ  
  3/2553 เพ่ิมเติม 

มติ ให้ความเห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 23 ราย ดังนี้ 
ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2552 เพ่ิมเติม จํานวน 2 ราย 
1. สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จํานวน 2 ราย   
ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2553 เพ่ิมเติม จํานวน 1 ราย 
1. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํานวน 1 ราย   
ประจําภาคการศึกษาท่ี 2/2553 เพ่ิมเติม จํานวน 13 ราย 
1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 ราย   

ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาฟิสิกส์ จํานวน 1 ราย 
ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 ราย 

2. สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา จํานวน 1 ราย   
3. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาโท   จํานวน 3 ราย  

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน 2 ราย 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  จํานวน 1 ราย   

4. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท จํานวน 7 ราย 
- สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง  จํานวน 1 ราย 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก  จํานวน 1 ราย 
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จํานวน 1 ราย 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  จํานวน 3 ราย 
- สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค  จํานวน 1 ราย 

ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2553 เพ่ิมเติม จํานวน 7 ราย 
1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 ราย 
2. สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา จํานวน 1 ราย   
3. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 5 ราย   

ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   จํานวน 1 ราย 
ระดับปริญญาโท  จํานวน 4 ราย 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก  จํานวน 1 ราย 
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  จํานวน 1 ราย 
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  จํานวน 1 ราย 
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 ราย 

 
 5.4 ขออนุมัติรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเข้าศึกษา และขออนุมัติเทียบโอนรายวิชา 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
1. ตามท่ีระบียบฯ ว่าด้วยการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 ข้อ 5. 

ท่ีระบุว่า “มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนนักศึกษาเฉพาะผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืน โดยไม่อยู่ในสภาพรอพินิจ และได้ศึกษาในสถาบันนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และ
มีหน่วยกิตท่ีสามารถขอเทียบโอนได้ แต่มีเหตุจําเป็นต้องยุติการศึกษา ท่ีไม่ใช่เนื่องมาจากการ
กระทําผิดข้อบังคับการศึกษา หรือกระทําผิดวินัยนักศึกษา หรือมีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์” จึงควรมี
เอกสารประกอบการสมัครท่ีแสดงความชัดเจนตามระเบียบข้างต้น เพ่ือประกอบการพิจารณา 

2. ควรมีการปรับแบบฟอร์มใบสมัครเพ่ือขอโอนเข้าศึกษาให้มีการแสดงใบรับรองความประพฤติด้วย 
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มติ 1. อนุมัติรับโอนนายธนพล  จุ้ยเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ จากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ประจําภาคการศึกษาท่ี 
1/2554 และอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา คือ รายวิชา 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 
และรายวิชา 102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1    

 2. มอบศูนย์บริการการศึกษารับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาการปรับแบบฟอร์มใบสมัคร
ต่อไป 

 
 5.5 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

มติ อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาลงทะเบียนของนายณัฐกฤต  แก้วกุลธร เลขประจําตัว B4972655 นักศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ในภาคการศึกษาท่ี 2/2553 จากรายวิชา 205392 สหกิจศึกษา 1 เป็น 
รายวิชา 205491 สหกิจศึกษา 2   

 
 5.6 ขอความเห็นชอบลงทะเบียนเรียนระหว่างปีการศึกษา สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจําปีการศึกษา 2554 

มติ  ให้ความเห็นชอบลงทะเบียนเรียนระหว่างปีการศึกษา โดยให้นักศึกษาชั้นคลินิก (ชั้นปีท่ี 4-6) ท่ีมีผลการ
เรียนเสร็จสิ้นระหว่างปีการศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนระหว่างปีการศึกษาได้หากเสร็จสิ้น
กระบวนการลงทะเบียนเรียนซํ้าในรายวิชาท่ีได้ผลการเรียน F เรียบร้อยแล้ว 

 
 5.7 การกําหนดพ้ืนท่ีการรับนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท และโครงการกระจาย
  แพทย์หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน ประจําปีการศึกษา 2555-2556 

มติ  รับทราบ ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดพ้ืนท่ีการรับนักศึกษาแพทย์
โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน ประจําปี
การศึกษา 2555-2556 เพ่ือประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปี
การศึกษา 2555-2556 สั่ง ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2554   

 
 

 
(อาจารย์ ดร.วุฒิ  ด่านกิตติกุล) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เลขานุการสภาวิชาการ 
 
 

 


